

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 ขอแสดงความยินดี (อย่างไม่เป็นทางการ) กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ได้แก่

กลุ่มผู้บริหาร	อาจารย์ ดร.วัชรีย์ หาญเมืองใจ
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ	อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	นางสาวศิริลักษณ์ นพคุณ

กำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลาและสถานที่ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศ
อีกครั้ง สำหรับรางวัลพระพิฆเนศ ยังไม่มีการพิจารณา มีตัวแทนของภาควิชาคือ ผศ.ดร.รุ่งนภา ทากัน โดย
น่าจะทราบผลเร็ว ๆ นี้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ฯ กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะวิทย์ฯ ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ณ จันทบุรี โดยออกเดินทางจากเชียงใหม่ในวันที่ 20
มีนาคม 2566 โดยมีตัวแทนภาควิชาฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.กัลทิมา อ.ดร.วิมลรัตน์ อ.ดร.พิษณุ
ภาคิน อ.ดร.อรทัย และศิริลักษณ์

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยทางคณะจะเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของทางคณะ

1.3 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Out
come Base Education) ซึ่งหลักสูตรของทางคณะวิทย์ฯ ที่จะต้องใช้การประกันคุณภาพฐานสมรรถนะ ณ
ขณะนี้ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร เช่น คหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การสอนวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ โดยเป็น

หลักสูตรที่ได้คะแนนประกันคุณภาพ มากกว่า 3.5 ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 ปี โดยจะใช้การประเมินแบบ AUN QA แบบเดียว ไม่ใช่แบบคู่ขนาน

ข้อเสนอแนะ

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรของภาควิชาได้มีการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินหลักสูตร โดยหลักสูตร วท.บ. ได้ติดต่อ ผศ.ดร.เสาวนิตย์ (ม.ราชภัฏยะลา) มาเป็นประธานในการประเมินหลักสูตร ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุพันธ์ธร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) และ ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เป็นกรรมการประเมินหลักสูตร สำหรับหลักสูตร ค.บ. ได้ติดต่อ ผศ.ดร.ปรัชญา (ม.ราชภัฏกำแพงเพชร) อ.ศิริจันทร์ อุปละ และ ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาก เป็นกรรมการประเมินหลักสูตร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบกำหนดการประเมินหลักสูตร วท.บ. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 66 และ ค.บ. วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 66 ในรูปแบบออนไลน์ (กรรมการ)

1.4 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี

- 1 นักศึกษา 1 อาชีพสำรอง
- 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม
- 1 นักศึกษา 1 การพัฒนาท้องถิ่น

โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรทำ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) และทุกคณะฯ อาจจะต้องลองทำ Model (ในรูปแบบของตนเอง) ออกมา

ข้อเสนอแนะ

ในส่วนของคณะวิทย์ฯ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มทำไประยะหนึ่งแล้ว โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในภาคฤดูร้อน หลักสูตรคหกรรมก็เริ่มทำแล้ว โดยส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนในการออกนิเทศ ส่วนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ กำลังจะเริ่มทำ โดย อ.ดร.วีธีร์ ได้ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีบางแห่ง มีกรทำหลักสูตรเสริม เช่น นวัตกรรมเกษตร โดยการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานตามสถานประกอบการต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ดังนั้นภาควิชาของเราอาจจะลองทำ โดยเริ่มจากปี 3 ปี 2 และ ปี 1 เพราะปี 1 น่าจะยังไม่พร้อมในการออกฝึกงาน โดยใช้ Model คล้ายกับหลักสูตร ค.บ. ที่ให้ไปสังเกตการสอนที่โรงเรียน 1 สัปดาห์ ในช่วงปี 2-3 ที่ยังไม่ได้ออกฝึกสอน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีความเห็นร่วมกันว่าอาจจะต้องหาสถานประกอบการที่เข้าร่วมก่อน และกลับมาวางแผนการออกฝึก และต้องมาพิจารณาการบรรจุลงในหลักสูตรก่อน เพราะไม่เช่นนั้นนักศึกษาที่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ อาจจะเริ่มจากการรับสมัครเข้าร่วมตามความสมัครใจหรือเปลี่ยนเป็นการเก็บหน่วยกิตกิจกรรมแทน (ได้ไหม) เห็นชอบว่าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปทดลองฝึกประสบการณ์ในช่วงที่มีปี 4 ไปฝึกงาน ให้ไปเรียนรู้กับพี่ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยขอคณะออกหนังสือแจ้ง

1.5 จากมติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ศูนย์แมริม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของภาควิชาชีววิทยา มีทั้งหมด 3 ห้อง ดังนี้ ห้องปฏิบัติการ SCI8-201 (ชีววิทยาพื้นฐาน) จำนวน 48 คน ห้อง SCI8-204 (สัตววิทยา) จำนวน 48 คน ห้อง SCI8-203 จำนวน 36 คน (เพื่อใช้ชั่วคราวเป็นห้องนิเวศวิทยา) และห้องเตรียมสาร SCI8-202 เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของภาควิชาชีววิทยา และได้แจ้งขอโต๊ะพับขาแข็งแรง จำนวน 18 ตัว และเก้าอี้ 45 ตัว เพื่อมาใช้ในห้องที่ใช้ชั่วคราว และต้องการปรับระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ในห้องปฏิบัติการไปแล้วเรียบร้อย และภาควิชา ยังมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางส่วนที่ไม่สามารถขนย้ายไปที่ศูนย์แมริมได้ เนื่องจากยังไม่มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางรองรับ จึงขอจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาที่ศูนย์เวียงบัว ได้แก่รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางจุลชีววิทยา อณูชีววิทยาและโมเลกุล และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ทุกห้องมีแอร์ให้ ห้องแลปจะเป็นแอร์กลาง ส่วนห้องเตรียมสาร จะเป็นแอร์ติดผนัง และทุกตึกมีลิฟท์ให้ และมี WiFi ให้ โดยได้รับงบประมาณปี 66 นี้แล้วเรียบร้อย)

ข้อเสนอแนะ

การจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน กรณีที่ต้องขนย้ายครุภัณฑ์ไปสะดวก จะใช้ห้องปฏิบัติการใดได้บ้าง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และรอฟังความคืบหน้าของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ว่าจะมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนหรือไม่ โดยอาจารย์ที่บ้านไกล สามารถทำบันทึกข้อความเพื่อขอห้องพักได้

1.6 ห้องพักของภาควิชาชีววิทยา SCI1-403 ที่จัดไว้แล้วนั้นสามารถนั่งได้ 15 ท่าน โดยห้องพักมีม่านแล้ว แต่ยังไม่มียางกันให้ ดังนั้นขอให้เตรียมหรือควรถอดเอาฉากกันที่ใช้อยู่ไปด้วย และได้แจ้งเรื่องปลั๊กไฟสำหรับที่นั่งของอาจารย์ทุกท่านให้แล้วเรียบร้อย ทางคณะฯ และทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้โต๊ะและเก้าอี้กับอาจารย์ใหม่ ดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้ของเดิมที่มีอยู่ แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วก็ทางซำรดจำหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อใหม่ให้ทดแทน

ข้อเสนอแนะ

จากสภาพของเก้าอี้ทำงานหลายตัวของภาควิชา น่าจะใช้งบประมาณในการซ่อมค่อนข้างสูง หรือบางตัวอาจจะซ่อมไม่ได้แล้ว จึงน่าจะจัดหาใหม่แทนการซ่อมของเดิม จะคุ้มมากกว่า แต่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนสำหรับการซื้อเก้าอี้ใหม่ ทำให้โอกาสได้งบซื้อใหม่จะยากกว่าการแจ้งซ่อม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมอบหมายให้ทงศ์ศักดิ์ติดต่อร้าน เช่น ลานนาการเบาะ มาประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ ถ้าราคาซ่อมสูงเกิน อาจจะหาผ้ามาคลุมเบาะที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป

1.7 เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์แมริม ได้เลื่อนการประชุมออกไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2566 และยังไม่มีการกำหนดวันในการประชุม คาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมีนาคม ถ้ามีการประชุมแล้วจะนำเรื่องมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ช่วงปลายเดือนนี้อาจจะต้องเริ่มเก็บของ เพื่อประเมินดูว่าจะขนย้ายอะไรได้บ้าง อะไรที่ต้องแ่งจำหน่าย ทั้งนี้ทางกองอาคารยังไม่ได้ส่งมอบตึกให้ภาควิชา จึงคาดว่าจะเข้าไปใช้ตึกได้ช่วงพฤษภาคม โดยต้องติดต่อ ผอ. คณิง กองอาคารสถานที่ ในการทำความสะอาดห้อง (ล้างตึก) แต่ติดต่อ ผอ. สุธิ เรื่องระบบไฟฟ้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้แจ้งทางมหาวิทยาลัยว่า ภาควิชาฯ พร้อมขนย้ายหลังวันที่ 22 พ.ค. เนื่องจากยังมีการจัดการเรียนการสอนช่วงภาคฤดูร้อน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเตรียมย้ายการจัดการศึกษา ณ ศูนย์แมริม ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ ปัจจุบันนี้ ได้มีการตรวจรับผ้าม่านห้องพักอาจารย์และห้องบรรยายเรียบร้อยแล้ว ได้เครื่องฉาย แต่รอเก้าอี้สำหรับนักศึกษา คาดว่าห้องบรรยายน่าจะเสร็จในเร็วๆ นี้ แต่ในส่วนถนน น้ำ และไฟฟ้า น่าจะเสร็จสิ้นเดือน มีนาคม 2566 ซึ่งคาดว่าน่าจะทำการขนย้ายได้หลังสงกรานต์ ดังนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมเก็บของส่วนตัว และส่วนครุภัณฑ์ของภาคขึ้นไหนที่ชำรุดและจะไม่ขนย้ายไป ควรทำบันทึกเพื่อขอแ่งจำหน่ายให้เรียบร้อยก่อนทำการขนย้าย

ข้อเสนอแนะ

ผศ.ดร. วีรพงษ์ แจ้งว่ามีเครื่อง lamina hood ในห้องปฏิบัติการด้านใน ซึ่งยังใช้งานได้อยู่ แต่ไม่สามารถขนย้ายออกมาได้โดยตรง จะต้องรื้อฉากกั้นห้องเตรียมสารออกมาก่อน ถึงจะขนย้ายได้ ส่วน

โปรเจคเตอร์ที่ติดในห้องปฏิบัติการ 1332 และ 1335 หลอดภาพเสีย และแจ๊งซ่อมไปแล้ว แต่ไม่มีอะไหล่ จึงไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จะมีการขนย้ายไปด้วยหรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติขนย้ายเครื่อง lamina hood ไปด้วย เพื่อใช้ในการเตรียมสาร ส่วนโปรเจคเตอร์อาจจะแก้ปัญหาด้วยการใช้แบบพกพาในการใช้งานเบื้องต้นที่ตึกใหม่

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ CMRU Edu Expo และ CMRU Model ครั้งที่ 1 และ TCAS 1 ของภาควิชาชีววิทยา ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบมหาวิทยาลัย (10 ก.พ 66) หลักสูตร คบ. ชีววิทยา จำนวน 8 คน (จาก 11 คน) และ วท.บ. ชีววิทยา จำนวน 1 คน (จาก 9 คน) ส่วนในรอบ TCAS 2 และ CMRU Model ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม หลักสูตร คบ. ชีววิทยา มีจำนวน 20 คน (ชำระเงินแล้ว 7 คน) จำนวนรับ 46 คน และ วท.บ. ชีววิทยา จำนวน 5 คน (ชำระเงินแล้ว 3 คน) จำนวนรับได้อีก 35 คน จากมติของการประชุม กบว. แจ๊งมาว่าในรอบนี้จะมีการสอบเหมือนเดิม แล้วเรียงคะแนน และจะรับสมัครทุกคนที่มาสมัคร แต่ไม่เกินยอดที่จะรับ

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาจัดการเรื่องระบบขนส่งมวลชนให้เป็นรูปธรรม และมีความทั่วถึงมากกว่านี้ เพราะสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมาสมัครเรียนต่อลดลงนั้น เนื่องจากการย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตแมริม 100 เปอร์เซนต์ ในปีการศึกษา 2566 ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมปรับลดจำนวนนักศึกษาชั้นต่ำในแต่ละหลักสูตรที่จะสามารถเปิดได้ จากเดิม 10 คน ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นก็ตาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ใช้ระบบการให้ทุนการศึกษา ทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเป็นการให้ข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า หรือช่วงที่มีการรับสมัคร โดยเน้นการรับนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส

3.3 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 SCI-TECH CMRU Conference 2023 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” กำหนดจัดงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน) ซึ่งจะปิดรับบทความในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ และขอเรียนเชิญทุกท่านเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินบทความวิจัย และผู้บรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Speaker)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการขยายเวลารับบทความออกไปอีกหน่อย เพื่อให้มียอดผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และช่วยเสนอรายชื่อของ Keynote speaker ให้แก่ทางคณะฯ อย่างเร่งด่วน

3.4 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายبودหนุนปี 2565 ที่ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการจัดสรร ดังนี้

- ค่าวัสดุการศึกษา จำนวนเงิน 125,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่ากระดาษ 3,800 บาท ค่าหมึกพิมพ์ 6,390 บาท ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 20,000 บาท และค่าวัสดุการศึกษา 94,810 บาท
- ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการสอน (15 ท่าน) จำนวนเงิน 12,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

ศิริลักษณ์ได้ชี้แจงในส่วนของบวัสดุการศึกษา ที่มีการจัดซื้อเพียงบางส่วน เนื่องจากเป็นช่วงเตรียมการขนย้าย ส่วนงวัสดุการสอน มีหลายท่านเริ่มใช้จ่ายและเคลียร์บบ้างแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายให้เสร็จตามวงรอบงบประมาณ

3.4.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะต้องกิจกรรมให้กับ วท.บ ปี 1-4 และ คบ. ปี 3-4 ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 23,000 บาท (งบเงินรายได้) (สามารถเบิกค่าอาหารให้ นศ. ได้)

1) โครงการพัฒนา นศ. ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

-กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัล งบประมาณ 8,000 บาท จัดให้ ค.บ. และ วท.บ. 63 กำหนดจัดวันที่ 18 เมษายน 2566 (กำหนดการเพื่อขอเบิกเป็น 16 เมษายน 2566) วิทยากร อ.ดร.กมล สนิทธรรม อบรมเรื่องสถิติทางการวิจัย และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft excel ในรูปแบบ on site

2) โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศวรรษที่ 21 ได้แก่

-กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ปี 1 งบประมาณจาก วท.บ. 7,500 บาท และ ค.บ. 6,958 บาท จัดให้ ค.บ. 65, ค.บ. และ วท.บ. 66 ในช่วงเดือนมิถุนายน 66 ที่ศูนย์แมริม

-กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการฯ การสืบค้นข้อมูลและการคัดลอกวรรณกรรม งบประมาณ 7,500 บาท จัดให้นักศึกษา วท.บ.63, วท.บ. และ ค.บ.64 โดยมีกำหนดจัดวันที่ 21 เมษายน 2566 (กำหนดการเพื่อขอเบิก เป็น 22 เมษายน 2566) ที่ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

มีการเสนอความคิดเห็นของสมาชิกในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยขอยึดตามตารางแผนจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่างๆ เพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำเรื่องการขอขยายเวลาทำวิจัย อพสธ. ที่ต้องทำกันเหลือม ปี 65

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้ อ.ดร.พิษณุภาคิน ดูแลโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล อ.ดร.ศรัณย์ และ อ.ดร.อติณัฐ รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมฯ และ ผศ.ดร.รุ่งนภา ดูแลโครงการสืบค้นข้อมูล

3.4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทางคณะเป็นผู้จัดโครงการ ให้ทางภาควิชาส่งรายชื่อ นศ. เข้าร่วม (ทั้งหมด 16 หลักสูตร) (งบแผ่นดิน) (ไม่สามารถเบิกค่าอาหารให้ นศ. ได้) (มีการเปลี่ยนแปลงของงบ ขอรองฯ วมลรัตน ชี้แจง) หลักสูตรจัดเองเหมือนเดิม แต่งบประมาณให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคนเซนต์เบิก นักศึกษาจะเบิกไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอให้รองฯ วมลรัตน ชี้แจงเรื่องงบประมาณให้แก่อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อ.ดร.ณัฐธิดา โดยดาวนโหลดแบบฟอร์มเพื่อขอเสนอโครงการจากศูนย์ภาษา และจัดให้ วท.บ. และ ค.บ. ปี 4 (รหัส 63)

3.4.3 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้จัดโครงการโดยให้ส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม นศ. ปี 1 (งบแผ่นดิน) (ไม่สามารถเบิกค่าอาหารให้ นศ. ได้) (จัดไปแล้วตัวก่อนสอบปลายภาค)

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

3.4.4 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน (งบบุทธศาสตร์-งบแผ่นดิน) ได้รับจัดสรรให้ หลักสูตรละ 6,500 บาท ที่ประชุมภาควิชา 2/2565 เห็นชอบร่วมกันว่าน่าจะจัดที่ภาควิชาและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (เป้าหมาย 40 คน)

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้มีการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแทน และเลือกโรงเรียนที่ไม่ไกลมาก คือ สารภีวิทยาคม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และจัดกิจกรรมช่วงต้นเทอม 1 (ปลายเดือน พ.ค.)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ เขียนโครงการและทำบันทึกแก้ไขโรงเรียนแจ้งคณะฯ (รองนภารัตน) และขอ อ.ดร.พิษณุภาคิน ประสานกับทางโรงเรียน และกำหนดจัดโครงการช่วงปลาย พ.ค. 66 ณ รร.สารภีวิทยาคม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม. 6

3.4.5 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ได้รับการจัดสรรให้ หลักสูตรละ 9,000 บาท โดยจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เห็นชอบว่าควรไปจัดที่โรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม และแม่ริมวิทยาคม เนื่องจากมีนักเรียนมาเรียนต่อที่ภาควิชาทุกปี

หมายเหตุ ทั้ง 2 โครงการนี้ (โครงการบูรณาการและประชาสัมพันธ์ฯ) มติในที่ประชุมรอบ 2/2565 ควรจัดก่อน TCAS 2 คือ ก่อนเดือนมีนาคม 66

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้เปลี่ยนโรงเรียนเป้าหมายเป็นโรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอน แทน ได้แก่ แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนสบเมย โดยจัดช่วงเปิดเทอม 1/66 ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้ อ.ดร.อ้อมหทัย เขียนโครงการ ประสานศิษย์เก่า ครูนิษภัทร โดยตั้งงบฯ สำหรับเบิกค่าเดินทางเป็นหลัก รวมทั้งค่าอาหาร ค่าวัสดุ

3.4.6 แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (8,000 บาท) ด้านวิศวกรสังคม (150,000 บาท) และด้านพัฒนาศิษย์เก่า (10,000 บาท) ในปีการศึกษา 66 นี้ คณะจะดำเนินการในภาพรวม โดยบูรณาการร่วมกันมีตัวแทนของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

ข้อเสนอแนะ

อ.ดร.ณัฐธิดา ชี้แจงว่า รองฯ สมศักดิ์ เป็นผู้ดูแลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี 5 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และสิ่งแวดล้อม ทำลูกประคบ แต่ยังไม่มีการกำหนดวันจัดโครงการ โดยขอตัวแทนภาควิชาละ 5 คน พื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมจะเป็นชุมชนวัดกู่เต้า และให้ วท.บ. 64 เข้าร่วม

โครงการวิศวกรสังคม กำหนดให้นักศึกษา วท.บ. 65 เข้าร่วม

โครงการศิษย์เก่าฯ จัดอบรม ทิวสอบ ก.พ. ในวันที่ 18 เม.ย. 66 มีศิษย์เก่าชีววิทยาสมัครมา 4 คน (โควต้า 3 คน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้กรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาควิชา ติดตามและรับผิดชอบการส่งนักศึกษาของภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ

3.4.7 หลักสูตร คบ. ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 1 และ 2 (ค.บ.64 และ ค.บ.65) โดย อ.ดร.ณัฐธิดา ได้ชี้แจงว่ามีงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

1) งบพัฒนา นศ. จำนวนเงิน 13,916 บาท ซึ่งน่าจะแบ่งงบประมาณกัน

เพื่อจัดโครงการให้เหมาะสมกับนักศึกษาปี 1 และ 2 โดยเสนอว่าควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารแบบมีอาชีพให้นักศึกษา

2) โครงการ 1 สาขา 1 จิตสาธารณะ จำนวนเงิน 5,000 บาท อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็ก และให้นักศึกษา ค.บ. เข้าร่วม (ขออนุมัติโครงการและจัดไปเรียบร้อยแล้ว รอเคลียร์หลักฐานและทำเล่มรายงาน)

3) ประกันคุณภาพ จำนวนเงิน 6,400 บาท

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้จัดโครงการทักษะการสื่อสารแบบมีอาชีพ ให้นักศึกษารัส 64 และ 65 โดยน่าจะเป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อนี้ให้นักศึกษาทุกคน ส่วนกำหนดจัดโครงการน่าจะเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม 1/66 ส่วนโครงการ 1 สาขา 1 จิตสาธารณะ อยู่ในขั้นตอนของการทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และโครงการประกันคุณภาพ จะเป็นการเคลียร์งบประมาณที่ใช้เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องมีการจัดทำโครงการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมอบหมายให้ อ.ดร.ณัฐธิดา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของหลักสูตร ค.บ.

ตารางที่ 1 แนวทางการจัดโครงการต่างๆ ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่	วท.บ.	ค.บ.
1	เตรียมความพร้อม	เตรียมความพร้อม
2	ทักษะการสืบค้น	ทักษะการสืบค้น
3	ทักษะดิจิทัล	ทักษะดิจิทัล
4	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ ต้องขออนุมัติใช้งบประมาณทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 66

3.4.8 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษาฯ ขอฝากท่าน รศ.ดร.กัลทิมา และ ผศ.ดร.รุ่งนภา และศิริลักษณ์ ประสานกับทางหลักสูตร วท.ม การสอนวิทยฯ) รศ.ดร.กัลทิมา จำนวน 2 คน และ ผศ.ดร.รุ่งนภา จำนวน 3 คน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายอาจารย์ผู้สอน ป.โท คือ ผศ.ดร.รุ่งนภา เป็นผู้เร่งรัดการใช้งบประมาณ

3.8.9 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย

ภาควิชาสามารถทำโครงการขึ้นมา เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาควิชาได้ โดยใช้งบประมาณ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในการเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร คนละ 10000 บาทนั้น มีแค่บางส่วนที่ถูกใช้ไป

ข้อเสนอแนะ

อ.ดร.ณัฐธิดา เสนอน่าจะทำโครงการไปศึกษาดูงานที่ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเรียนและการวิจัยร่วมกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้ อ.ดร.ณัฐธิดา และผศ.ดร.รุ่งนภา จัดทำโครงการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการอบรม/บริการวิชาการที่ภาควิชาจัดให้บุคคลภายนอก แต่จัดในมหาวิทยาลัย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย 10% และให้กองทุนคณะฯ 10% โดยแบ่งเป็นกองทุนคณะฯ 5% และฝากไว้ที่คณะฯ ในโควตาของภาควิชา 5% โดยทางภาควิชาฯ สามารถทำบันทึกขี้นมาเพื่อขอใช้เงิน 5% เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ ได้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 หรือ 10 มีนาคม 2566

ประเด็นพิจารณา

มติที่ประชุม

4.2 การดูแล นศ. ในการทำวิจัย ในปีการศึกษา 2566 นี้ จะมี นศ. จำนวนทั้งสิ้น 57 คน (วท.บ 12 คน และ คบ. 45 คน) ได้ดำเนินการไปแล้ว ขอข้อสรุปจำนวนของอาจารย์แต่ละท่านที่ได้ดูแล นศ.? กำหนด 31 มี.ค. 66 เพื่อจะได้ประกาศในนักศึกษาทราบต่อไป

ประเด็นพิจารณา

ขณะนี้นักศึกษา วท.บ. มีที่ปรึกษาวิจัยครบทุกคนแล้ว ยังมีตักค้างนักศึกษา ค.บ. ที่ยังอยู่ในช่วงหาอาจารย์ที่ปรึกษา โดยฝากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนกำกับนักศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ที่เคยขอเข้าปรึกษาไปก่อนหน้า เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการรับทำวิจัย และหัวข้อวิจัยของตนเอง ทั้งนี้มีการเน้นย้ำเรื่องจำนวนโควตานักศึกษาวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน ว่าไม่ควรเกิน 4 คน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และจะดำเนินการตอบรับนักศึกษาในระบบ ผ่านลิงค์ด้านล่าง
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRL0D8nP5pl5drMnksb-Y27bmMgBGXJl vGWOT02UdQY/edit?fbclid=IwAR3keo3ufVrfmZ2tQRBswt5Xz5DJkT6CQoeMdOCEbe6gWGlbYszfkOO1PlI#gid=328803979>

4.3 การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนเสนอแนะของนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาควรชี้แจงการเลือกรายวิชา เอกเลือก ที่นักศึกษาควรเป็นคนเลือกกันเองในหมู่เรียน แล้วต้องผ่านมติของกรรมการบริหารภาควิชา แล้วจึงนำเข้ากรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป ซึ่งแต่ละกรรมการจะมีการประชุม เดือนละครั้ง

ประเด็นพิจารณา

ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไปแจ้งว่านักศึกษาของตนเองจะไม่ลงเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพแล้ว จึงทำให้ภาระงานสอนรายวิชานี้หมดไป ต้องมีการเกลี้ยภาระงานใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนชี้แจงกับนักศึกษาในการเลือก กระบวนวิชาเอกเลือก ที่ต้องการให้เปิดสอนในเทอม 1/66 และทำบันทึกข้อความแจ้งเพื่อพิจารณาช่วงต้น เดือนเม.ย. หรือ พ.ค.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ

ถ้าภาควิชามีการเปลี่ยนแปลงแผน จากที่เคยได้แจ้งไว้ ขอให้ทำบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วจึงจะทำการขออนุมัติโครงการ เช่น ถ้าเคยแจ้งการบริการวิชาการในพื้นที่ดอยเต่าไว้ แต่เปลี่ยนสถานที่ เป็นต้น

ประเด็นพิจารณา

ตอนนี้ได้โรงเรียนเป้าหมายใหม่แล้ว คือ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมาย ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ทำบันทึกข้อความแจ้งคณะฯ และมอบหมาย อ.ดร.พิชญภาคิน ประสานกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมช่วงปลายเดือน พ.ค.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1. ประธานหลักสูตร ทั้งสองหลักสูตร

2. ฝ่ายวิชาการ การขอใช้งบประมาณในการออกภาคสนามของรายวิชาต่างๆ โดยจะช่วยเหลือส่วนเกินจาก 150 บาท/ คน เริ่มใช้ตั้งแต่ 1/66 และเบิกได้แค่ 1 ครั้ง/ รายวิชา

3. ฝ่ายกิจการ นศ. ได้ทุนจากกองทุน 1 ทุน เป็นผู้บริจาคจากภายนอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ที่ปรึกษาหมู่เรียนคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 1 คน ควรจะเป็นปีที่ 2 ควรต้องมีการประกาศเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

4. ฝ่ายอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการออกระเบียบของภาควิชาเกี่ยวกับแนวทางการให้ทุนการศึกษา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปในรูปแบบเดียวกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และดำเนินการตามที่ตกลง

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

(อาจารย์ ดร.อ้อมหทัย ดีแท้)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.วัชรวิทย์ หาญเมืองใจ)

ประธานกรรมการบริหารภาควิชาชีววิทยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม